

Kiểm soát người về từ vùng dịch



Khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đông Quang (Đông Hưng).

Ngày 6/5, Thái Bình xuất hiện những ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong đợt dịch thứ tư tại các huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Kiến Xương. Đây đều là những trường hợp có yếu tố dịch tế liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Từ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm nhiều ca bệnh mới và các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ổ dịch trong nước. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc truy vết, kiểm soát người về từ vùng dịch được ngành Y tế phối hợp với các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện với mục tiêu sớm khoanh vùng những trường hợp có nguy cơ cao.

Thái Thụy là một trong những địa phương có nhiều trường hợp trở về từ vùng có dịch. Bác sĩ Đỗ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Ngay sau khi nhận địa bàn huyện xuất hiện những ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch trong nước, Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò kiểm soát người trở về từ địa phương khác cũng như những trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Sau khi rà soát, các trường hợp F1 được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện còn những trường hợp đã hết thời gian cách ly tập trung sẽ tiếp tục được giám sát, theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà. Đối với các trường hợp trở về từ địa phương khác, sau khi đã xác định được yếu tố dịch tế liên quan, cán bộ trạm y tế sẽ phân loại từng trường hợp theo yếu tố nguy

ơ. Đối với những người trở về địa phương từ vùng có dịch sẽ tiến hành cách ly 21 ngày tại nhà, có sự giám sát của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; đối với những người trở về từ vùng chưa có dịch, cán bộ trạm y tế sẽ yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Nhìn chung, đa số người dân đều chủ động phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm các biện pháp.

Đóng vai trò quan trọng trong việc "di tủng ngộ, gõ từng nhà, rà từng người", lập danh sách người từ vùng ngoài trở về địa phương, thời gian qua, các tổ tự quản tại các khu dân cư đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc khoanh vùng, đẩy lùi dịch bệnh. Ông Hoàng Mạnh Nam, tổ trưởng tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho biết: Hàng ngày, các thành viên tổ tự quản duy trì đều đặn việc ghi chép thông tin những người từ nơi khác trở về địa phương. Đồng thời, tăng cường giám sát tại cộng đồng để sớm phát hiện những trường hợp nguy cơ. Những người trở về từ các xã, thị trấn thực địa như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội... sẽ được thành viên tổ tự quản yêu cầu nhanh chóng đến trạm y tế để khai báo y tế và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế với mục tiêu không để dịch xâm nhập và lây lan.

Theo báo cáo của Sở Y tế về kết quả rà soát số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch từ ngày 5/5 trên địa bàn tỉnh tăng cao trong những ngày gần đây, tại hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với các xã,

huyện, thành phố, đơn vị, xã, phường, thị trấn chiều ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, các yếu tố nguy cơ trong tỉnh đã được kiểm soát song những yếu tố bên ngoài có thể khiến dịch bùng phát bất cứ lúc nào bởi người dân từ các tỉnh có dịch về Thái Bình hoặc người dân trong tỉnh đi đến tỉnh có dịch sau đó về Thái Bình; nguy cơ lây nhiễm ở khu điều trị bệnh nhân Covid-19, các khu cách ly tập trung nếu buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm quy định cách ly. Bên cạnh đó, nguy cơ từ người nhập cảnh về cũng rất cao nếu quản lý không tốt, không chặt chẽ. Để kiểm soát nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu cần kiểm soát, giám sát chặt người dân từ vùng có dịch về tỉnh hoặc người Thái Bình đi đến tỉnh có dịch về. Các cấp, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát, nắm chắc di biến động dân cư, phát hiện kịp thời người từ vùng có dịch về để có biện pháp xử lý kịp thời... Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thời điểm hiện nay, điều quan trọng là mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế trung thực, bảo vệ bản thân và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

THU TRANG - TỬ ANH

Mỗi đảng viên là một công dân học tập

Đối với phong trào xây dựng xã hội học tập, đội ngũ đảng viên trên địa bàn xã Thanh Tân không chỉ thường xuyên tự học, tự rèn, nâng cao trình độ mà còn tích cực tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình, các tầng lớp nhân dân ở địa phương tham gia hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Với ý nghĩa đó, trong những năm vừa qua, cô giáo Phạm Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân luôn tích cực giúp đỡ, chỉ bảo đồng nghiệp trong quá trình công tác; đồng thời, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Cô giáo Phạm Thị Hạnh chia sẻ: Là một đơn vị được Hội Khuyến học xã chọn thí điểm xây dựng mô hình đơn vị học tập, mỗi cán bộ, giáo viên, nhất là đảng viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân luôn phấn đấu để trở thành công dân học tập. Vì vậy, việc tự học suốt đời, sử dụng những công cụ tương tác hay xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội... là những năng lực mà mỗi đảng viên cần thực hiện hàng ngày để trở thành công dân học tập kiểu mẫu. Trong đó, kỹ năng đọc, cập nhật những thông tin và tri thức trên các phương tiện thông tin đại chúng rất quan trọng. Từ những kiến thức được học tập thường xuyên, việc tổ chức xây dựng các mối quan hệ trong gia đình cô giáo Phạm Thị Hạnh ngày càng được coi trọng, các thành viên ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân học tập.

Ông Phạm Quang Phùng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thanh Tân cho biết: Nếu như những đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên, liên tục học tập những tri thức liên quan đến lĩnh vực mà bản thân mình phụ trách thì những đảng viên trong độ tuổi lao động ở địa phương lại tích cực học tập để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Bởi vậy, Hội Khuyến học xã đã xây dựng 4 tổ chuyên môn để luân phiên tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng bao gồm: chính trị và pháp luật, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội và văn hóa cơ bản. Thực tế có cho thấy, những năm qua, đặc biệt là trong thời gian thí điểm thực hiện mô hình công dân học tập, số lượng người dân tham gia các buổi tập huấn tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã tăng lên đáng kể so với trước. Ông Phạm Quang Phùng cho biết thêm: Trong các buổi tập huấn, bồi dưỡng tại các Trung tâm Học tập cộng đồng, 100% đảng viên của xã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc vận động con cháu đến học các

Mô hình công dân học tập thời kỳ 4.0

Nếu như năm 2020, nhiều công dân tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) chưa biết cách tiếp cận điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử thông minh khác thì đến nay, sau một thời gian ngắn thí điểm mô hình công dân học tập, rất nhiều công dân của xã đã sử dụng thành thạo các thiết bị này. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình công dân học tập mà Hội Khuyến học xã Thanh Tân đang triển khai thực hiện.

nội dung phù hợp với bản thân và công việc hiện tại. Điều này thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên trong học tập để góp phần thực hiện hiệu quả mô hình công dân học tập tại địa phương.

Từ công dân học tập đến công dân số

Từ ngày con trai lên lớp 7, anh Trần Ngọc Đường, thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân đã quyết định mua cho con một chiếc máy tính xách tay để phục vụ việc học. Đối với anh, đây là một quyết định đúng đắn bởi việc sử dụng thành thạo công nghệ thông tin là một trong những nền tảng rất quan trọng trong thời đại công nghệ số. Anh Trần Ngọc Đường chia sẻ: Trước đây, vợ chồng tôi cũng chỉ biết sử dụng các tính năng trên chiếc điện thoại thông minh. Sau khi mua máy tính cho con, khi cả nhà rảnh rỗi, con dạy chúng tôi cách sử dụng máy tính. Dần dần, tôi học được cách tiếp nhận tin tức trên máy tính, cách đánh văn bản và trao đổi thông tin. Để so sánh sự khác nhau giữa các tháng, tôi thường đối chiếu và tự đánh giá dựa trên bảng các tiêu chí khung và chỉ số đánh giá mô hình công dân học tập. Qua đó tôi thấy sự thay đổi rõ nét về

các tiêu chí của các thành viên trong gia đình.

Khác với gia đình anh Trần Ngọc Đường, gia đình ông Vũ Đình Kiệm và bà Nguyễn Thị Mười, thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân được mọi người biết đến bởi sự hòa thuận, đoàn kết của một đại gia đình có 4 thế hệ cùng sinh sống. Đây là điều kiện thuận lợi để các thành viên trong gia đình học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Ông Vũ Đình Kiệm chia sẻ: Vợ chồng tôi cao tuổi rồi nên khó tiếp cận với máy tính, vì vậy chúng tôi thường xuyên cập nhật tin tức trên tivi để trong bữa cơm gia đình tôi phổ biến lại cho con cháu cách gì gần gũi với nhau, cách đối nhân xử thế. Ngược lại, con cháu biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh thì lại cung cấp cho chúng tôi những thông tin nhanh nhất, điển hình như diễn biến của dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch... Nhờ đó, gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, hòa thuận và đoàn kết.

Bà Trần Thị Nảy, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân cho biết: Gia đình anh Trần Ngọc Đường hay gia đình ông Vũ Đình Kiệm là 2 trong 4 gia đình đang thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập trên địa bàn thôn.

ĐẶNG ANH

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Bảo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021.



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân (Kiến Xương) đọc sách tại thư viện xanh nhà trường.

CỰU CHIẾN BINH TRẦN VĂN VỰC Làm theo lời dạy của Bác

Nhờ lời Bác dạy "Thương binh tàn nhưng không phế", cựu chiến binh Trần Văn Vực, xã Thái Phương (Hưng Hà) không ngừng nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gap ông tại Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Toàn Thắng (Hưng Hà), ông chia sẻ: Sau 6 năm

chiến đấu trên chiến trường biên giới, tôi trở về quê hương với chứng nhận bệnh binh hạng hai. Cuộc sống đời thường với

nhiều thử thách, khó khăn, con cái còn nhỏ khiến tôi luôn trân trọng và cố gắng phấn đấu để phát triển kinh tế gia đình. Xuất phát từ lòng



Cựu chiến binh Trần Văn Vực (người bên phải) kiểm tra dây chuyền sản xuất của Công ty.

Ảnh chụp trực ngày 28/4/2021

yêu nghề và nhận thấy nghề dệt quần áo có tiềm năng phát triển ra thị trường trong nước và nước ngoài, năm 1990, tôi khởi nghiệp từ nghề dệt khăn, sợi và gang tay. Từ một tổ hợp nhỏ với vài chục công nhân, đến năm 1993 tổ hợp đã phát triển thành Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Toàn Thắng. Chia sẻ về cái tên của Công ty, ông cho biết: Đã là người lính Cụ Hồ thì làm gì cũng phải quyết tâm giành toàn thắng. Đó chính là mệnh lệnh đối với một người lính và tôi đã quyết tâm thực hiện bao năm qua.

Cựu chiến binh Trần Văn Vực cho biết thêm, để trở thành một doanh nghiệp vững mạnh như ngày hôm nay là điều không hề dễ dàng. Ban đầu, Công ty chỉ sản xuất hàng phục vụ trong nước. Nhưng vốn là người nhạy bén và có chí quyết tâm cao, ông sang Hàn Quốc tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, những nỗ lực của ông đã được đền đáp khi những chuyến hàng đầu tiên được xuất khẩu và tạo dựng được uy tín trên thị trường này. Từ đó các đối tác tìm đến Công ty của ông để ký hợp đồng ngày một tăng. Ngoài phát triển nghề dệt, may khăn xuất khẩu truyền thống, Công ty còn sản xuất sợi OE và sản xuất gang tay với doanh thu 250 tỷ đồng/năm. Đến nay, mỗi năm Công ty của cựu chiến binh Trần Văn

Vực xuất khẩu hàng trăm tấn sản phẩm sang thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... đạt doanh thu từ 8 - 10 triệu USD, tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động cùng hàng nghìn lao động về tình. Anh Nguyễn Văn Hà, xã Phó Khánh (Hưng Hà) chia sẻ: Tôi làm việc tại Công ty được gần 10 năm, hiện lương bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Công ty rất quan tâm đến đời sống công nhân nên chúng tôi yên tâm làm việc.

Không chỉ năng động phát triển kinh tế, cựu chiến binh Trần Văn Vực còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Hàng năm, ông dành tặng hàng trăm suất quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công ty luôn ưu tiên những lao động là con thương binh, bệnh binh, con cựu chiến binh vào làm việc. Năm 2020, Công ty đã giúp các hộ nghèo 130 triệu đồng để xóa nhà dột nát. Ủng hộ, công đức hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình văn hóa tâm linh; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng bào miền Trung bị lũ lụt... Với những việc làm của mình, cựu chiến binh Trần Văn Vực thực sự là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

MAI THƯ

Tuyên truyền giáo dục về kỹ năng sống và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh

Sáng ngày 28/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho giáo viên và học sinh lớp 12 Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy) về phòng, chống dịch Covid-19 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, hội nghị được tổ chức bằng hình thức truyền thanh trực tiếp.

Tham gia chương trình, cán bộ, giáo viên, học sinh đã được thông tin về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch. Để giúp học sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về kỹ năng làm bài, những vấn đề cần lưu ý trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hơn 20 câu hỏi của học sinh về các nội dung trên cũng đã được giải đáp ngay tại hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền là một trong số những hoạt động nằm trong chương trình phổ biến kiến thức năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhằm mục đích giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã trao tặng 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật cho Trường THPT Đông Thụy Anh.

Dự kiến ngày 31/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền các nội dung trên cho học sinh Trường THPT Đông Tiến Hải (Tiền Hải).

HOÀNG LANH